

BÁO CÁO

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Công văn số 688/STP-PBGDPL ngày 29/5/2017 của Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm 2017; UBND huyện báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

1. Về ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và tập trung chỉ đạo các phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017 và đạt được những kết quả đáng phần khởi, tạo sự chuyển biến tích cực trên địa bàn huyện, cụ thể:

Đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra như:

- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/01/2017 của UBND huyện về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

- Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/01/2017 của UBND huyện về kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; ban hành văn bản; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2017.

- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 24/4/2017 của UBND huyện về tuyên truyền cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" năm 2017.

- Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 30/3/2017 của Huyện ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017.

- Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 23/02/2017 về phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện năm 2017.

- Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 05/6/2017 của UBND huyện về mở lớp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

- Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/6/2017 của UBND huyện về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn huyện Hoàng Hóa.

- Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hoàng Hóa.

- Công văn số 395/UBND-TP ngày 31/3/2017 của UBND huyện về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của tủ sách pháp luật.

- Công văn số 591/UBND-TP ngày 10/5/2017 của UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án hình sự; trong đó chỉ đạo tăng cường

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các quy định pháp luật về công tác thi hành án hình sự.

- Công văn số 647/UBND-TP ngày 22/5/2017 của UBND huyện về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Công văn số 708/UBND-TP ngày 02/6/2017 của UBND huyện về hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

2. Cách thức triển khai, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bằng các loại hình tổ chức như mở lớp tuyên truyền tại các cụm kinh tế xã hội của huyện và ở các địa phương, đơn vị; kết hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của các cơ quan, địa phương, đơn vị hoặc định kỳ mời báo cáo viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghề nghiệp; vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

- Phối hợp vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông qua loại hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả, chất lượng tư sách pháp luật, hoạt động câu lạc bộ pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở.

- Tuyên truyền PBGDPL bằng phát hành các tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh cổ động.v.v... ở các công sở, trục đường giao thông, nơi sinh hoạt cộng đồng.

3. Những kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL, các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đã có hiệu lực và các luật mới được ban hành; phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, cụ thể như: Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tiếp công dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thi hành án Dân sự; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Môi trường; Luật Bồi thường trách nhiệm của nhà nước; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn.v.v..., và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm đổi mới, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư; bám sát với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; công tác tuyên truyền PBGDPL từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Thông qua hội nghị, hội thi, tập huấn nghiệp vụ, tư vấn, giải thích pháp luật; trong đó phổ biến pháp luật trực tiếp được 02 cuộc, cho hơn 440 lượt người là cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội đoàn thể ở địa phương tham gia.

Cấp phát kịp thời 576 loại tài liệu tuyên truyền về hôn nhân gia đình, dân sự, khai thác nuôi trồng thủy hải sản, phòng chống bạo lực gia đình; đất đai; bảo hiểm xã hội; lao động và tài liệu tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Toàn huyện có 319 tủ sách pháp luật, trong đó: 143 tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn và 176 tủ sách pháp luật tại các cơ quan, trường học; công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật được các xã, thị trấn, cơ quan, trường học tiếp tục quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả; thường xuyên bổ sung các văn bản pháp luật mới, trên 500 cuốn sách với nhiều đầu sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu tra cứu, tham khảo, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền bằng cô đọng trực quan, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã treo 1537 băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền về môi trường; biển đảo; du lịch; vệ sinh an toàn thực phẩm; giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; về cấm đốt pháo nổ, thả đèn trời; phòng chống tệ nạn xã hội.v.v..., tại nơi trung tâm các xã, thị trấn; trên các trục đường quốc lộ và nơi công sở của cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn.

Bên cạnh đó, còn tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện như: đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các bản tin nội bộ; tuyên truyền thông qua chuyên mục về pháp luật trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn được 1779 lượt với thời lượng thích hợp, cho hàng ngàn lượt người nghe.

Tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động văn hóa, thể thao: đã tổ chức hàng 100 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao; Đoàn Thanh niên và BCH Quân sự huyện tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức gặp gỡ thanh niên nhập ngũ đợt một năm 2017.

Thông qua công tác tiếp công dân, đã tuyên truyền pháp luật được hơn 200 lượt người.

Đồn Biên phòng Hoàng Trường tiếp tục tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Trong 6 tháng đầu năm, đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành của 05 xã (Hoàng Trường, H. Thanh, H. Hải, H. Tiến, H. Phụ) thuộc tuyến biên phòng tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật được 12 buổi/1834 lượt người tham dự; đơn vị trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật được 06 buổi/554 lượt người tham dự; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị là 08 buổi/346 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; nội dung tuyên truyền, phổ biến về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh đánh bắt, chế biến hải sản của nhân dân các xã ven biển.

Tích cực hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” và “Tuần lễ Biển đảo Việt Nam”, phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Văn Hóa - Thông tin đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về Luật Môi trường, Luật Biển; Luật Hàng hải, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển, đảo bền vững trong tình hình hiện nay. Kết quả đã có trên 17000 người tham gia hưởng ứng; tổ chức treo băng rôn, áp phích; khơi thông, nạo vét cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bãi biển.v.v...

Mặt khác, bên cạnh việc thực hiện đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện, nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng, thường xuyên nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hiện nay, toàn huyện có 21 báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 2338 tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; 367 tổ hòa giải với 2338 hòa giải viên. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện 11 vụ hòa giải, trong đó: hòa giải thành là: 06 vụ, đạt 54,5%; hòa giải không thành 03 vụ, chiếm 27,3%; đang hòa giải là 02 vụ, chiếm 18,2%.

Hội đồng phối hợp PBGDPL được kiện toàn kịp thời đảm bảo về số lượng và chất lượng; có đầy đủ các thành phần đại diện các ban, phòng, ngành, đoàn thể chính trị tham gia, với tổng số 28 thành viên được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Công văn số 479/STP-PBGDPL ngày 14/4/2017 của Sở Tư pháp về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; UBND huyện ban hành Công văn số 647/UBND-TP ngày 22/5/2017 triển khai, chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn thực hiện và tổ chức rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn. Kết quả rà soát, hiện nay toàn huyện có 278 (bản) hương ước, quy ước của làng, thôn, tổ dân phố; số hương ước, quy ước đã được phê duyệt và được sửa đổi, bổ sung là 247 (bản); số hương ước, quy ước chưa được phê duyệt, chưa được sửa đổi, bổ sung là 31 (bản) và tiếp tục chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

4. Đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Về ưu điểm:

Nhìn chung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 đã bám sát được nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; nội dung, phương pháp tuyên truyền PBGDPL đã có nhiều đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở; công tác tuyên truyền PBGDPL đã bám sát vào các Kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Tỉnh và của UBND huyện; chất lượng, hiệu quả tuyên truyền PBGDPL ngày càng được quan tâm, chú trọng nâng cao; cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng quan tâm hơn đến thụ hưởng pháp luật.

4.2. Về khó khăn, hạn chế:

Công tác PBGDPL trong thời gian qua, vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế đó là:

- Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác PBGDPL một cách thường xuyên, từ đó dẫn đến công tác tuyên truyền PBGDPL từng lúc, từng nơi chưa được liên tục.

- Một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGDPL chưa có nhiều kiến thức pháp luật; kỹ năng tuyên truyền cho nên chưa thu hút được nhiều người nghe; cán bộ làm công tác PBGDPL chủ yếu là kiêm nhiệm, kiến thức pháp luật còn yếu, chưa thật sự chủ động và chưa làm tốt vai trò tham mưu về công tác PBGDPL; khả năng cập nhật thông tin, văn bản pháp luật mới còn hạn chế.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật chưa cao.

- Sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị với cấp xã, cũng như các thành viên trong Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa được thường xuyên, chặt chẽ, chưa thực sự chủ động.

- Điều kiện, nguồn lực để triển khai thực hiện còn thiếu; việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất, máy tính cũng như đường truyền internet có nơi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin.

4.3. Nguyên nhân:

- Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác PBGDPL chủ yếu là kiêm nhiệm, nên chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; chế độ thù lao cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn thấp.

- Số lượng văn bản phải tuyên truyền, phổ biến nhiều, phức tạp, đòi hỏi tính chuyên sâu cao, nhưng tính chủ động nghiên cứu tìm hiểu, tự học hỏi pháp luật của một số thành viên trong Hội đồng phối hợp PBGDPL và một bộ phận công chức, viên chức được đảm nhận công tác tuyên truyền PBGDPL chưa cao.

- Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đối với công tác PBGDPL.

5. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo của các ngành, các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó tạo sự gắn kết giữa hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hoạt động quản lý, điều hành của các ngành, các cấp đối với công tác này.

- Lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp sát thực với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư. Hình thức phổ biến phong phú, đa dạng và vận dụng linh hoạt, khắc phục sự rập khuôn, nhàm chán; lồng ghép việc PBGDPL với các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hoá, văn nghệ, thông qua chi hội, các tổ chức cộng đồng.v.v... Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL cần quan tâm, chú trọng việc giáo dục cho cán bộ và nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong việc tự tìm hiểu, tự nghiên cứu pháp luật; ý thức tuân thủ pháp luật; gắn công tác PBGDPL với thực thi pháp luật. Chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, đây là hình thức có tính PBGDPL cao, vì nó không chỉ giải quyết tranh chấp, mà thông qua hoạt động này để PBGDPL trong cộng đồng dân cư.

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/01/2017 của UBND huyện về kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; ban hành văn bản; tuyên truyền PBGDPL và hòa giải ở cơ sở năm 2017.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 05/6/2017 của UBND huyện về mở lớp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

Trên đây là báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp để tổng hợp kết quả./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (B/c);
- T.Trực Huyện ủy, HĐND (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (B/c);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

th

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đoàn Thị Hải